



**Bộ Thương mại Bắc Carolina**  
**Phòng An ninh Nghề nghiệp**  
**Bảo hiểm thất nghiệp**



Phán quyền về quyền được nhận trợ cấp điều chỉnh  
thương mại / trợ cấp tái điều chỉnh thương mại  
Đạo luật thương mại năm 1974, đã sửa đổi năm 2015

Ngày gửi thư:

Mã số nguyên đơn:

Số đơn kiến nghị:

Ngày nộp đơn:

Văn phòng Nguồn nhân lực Địa phương:

Tên  
Địa chỉ  
Địa chỉ 2  
Thành phố, Bang, Mã bưu chính

**Căn cứ vào 20CFR, mục 617, phán quyết sau đây được ban hành để xác nhận quyền được nhận trợ cấp theo Đạo luật Thương mại năm 1974 (19USC 2320):**

1. Dựa vào tổng số ngày tách biệt khỏi công ty của quý vị từ {NGÀY}, quý vị có quyền/không có quyền nộp đơn xin hưởng Trợ Cấp Điều Chỉnh Thương Mại (TAA). Vui lòng báo cáo với văn phòng Phòng Giải pháp Nguồn nhân lực để có thể lập kế hoạch tái tuyển dụng, tư vấn, kiểm tra, sắp đặt hoặc các dịch vụ hỗ trợ khác.
2. Căn cứ vào tổng số ngày tách biệt khỏi công ty của quý vị từ {NGÀY}, quý vị có quyền/không có quyền nhận Trợ Cấp Tái Điều Chỉnh Thương Mại (TRA) như mô tả dưới đây.

Trợ cấp TRA hàng tuần \$ XXX,00

Trợ cấp dựa trên số tiền kiếm được \$ XX,00

Khoản Trợ cấp Tối đa TRA \$ XX.XXX,00

Ngày bắt đầu của kỳ hưởng trợ cấp TRA XX / XX / XXXX

Ngày kết thúc của kỳ hưởng trợ cấp TRA XX / XX / XXXX

Ngày bắt đầu của kỳ hưởng trợ cấp TRA là ngày Chủ Nhật sau ngày quý vị tách khỏi công ty và Ngày kết thúc của kỳ hưởng trợ cấp TRA là ngày Thứ Bảy hai năm sau khi quý vị tách khỏi công ty.

Quyền kháng cáo: Phán quyết này là phán quyết cuối cùng, trừ khi đơn kháng cáo của bên bị vi phạm được nộp chậm nhất là (30) ngày kể từ ngày ban hành phán quyết. Đơn kháng cáo có thể được gửi đến Phòng An Ninh Việc Làm, Đơn vị Phụ trách Chương trình Đặc biệt, Post Office Box 25903, Raleigh, NC 27611-5903, hoặc fax tới Phòng An Ninh Việc Làm tại số (919) 715-7642.

Lưu ý: Nếu không nộp đơn kháng cáo để phản đối phán quyết này, quý vị nên tiếp tục báo cáo với văn phòng nguồn nhân lực của mình theo đúng chỉ dẫn và nộp các yêu cầu trợ cấp hàng tuần theo cách thông thường. Nếu phán quyết này bị bãi bỏ hoặc sửa đổi do có kháng cáo, quý vị sẽ chỉ nhận được trợ cấp trong những tuần đã nộp yêu cầu trợ cấp hợp lệ.

**Giúp chúng tôi ngăn chặn gian lận bảo hiểm thất nghiệp!**

Báo cáo Gian lận bảo hiểm thất nghiệp đáng ngờ trực tuyến tại [des.nc.gov](https://des.nc.gov)  
Post Office Box 25903 Raleigh, Bắc Carolina 27611-5903